

ทรู อินคิวบ์ ผนึกพันธมิตรในกลุ่มทรู เสริมแกร่ง สตาร์ทอัพ “ถามครู.com” พัฒนาแอปพลิเคชัน “Taamkru” คลังข้อสอบระดับอนุบาลที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชีย ดึงนวัตกรรมกลุ่มทรู เปิดเวที “Taamkru Online IQ & Math Challenge - Asia”



ซึ่งช่วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทุนการศึกษา และรางวัล รวมกว่า 300,000 บาท



กรุงเทพฯ 20 พฤศจิกายน 2556 – ทรู อินคิวบ์ ในกลุ่มทรู เดินหน้าโปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ
แนะนำทีม “ถามครู.com” หนึ่งในหกสตาร์ทอัพของทรู อินคิวบ์ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Taamkru” คลัง
ข้อสอบระดับอนุบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมนำศักยภาพพันธมิตรในกลุ่มทรู ร่วมเสริมแกร่งให้เติบโต
อย่างรอบด้าน ทั้งต่อยอดเชิงธุรกิจสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษาผ่านทรู เอ็ดดูเคชั่น และร่วมกับทรู อินโน
เวชัน สร้างสรรค์นวัตกรรม “Taamkru Kindergarten Aptitude Test (TKAT)” แบบทดสอบความ
ถนัดทางการเรียนรู้ระดับอนุบาลที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะนำไปใช้เป็นครั้งแรกในการแข่งขัน
ประลองไอคิวและทักษะทางคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ระดับอนุบาลชิงแชมป์เอเชีย “Taamkru Online
IQ & Math Challenge - Asia” ซึ่งช่วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุน
การศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้ที่ www.taamkru.com/asia ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่
www.taamkru.com/webboard

นายปณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ผู้อำนวยการบริหาร ทรู อินคิวบ์ กล่าวว่า “ทรู อินคิวบ์ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ
ของกลุ่มทรูที่จะร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพชาวไทยให้เติบโต พร้อมก้าวทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งทีมถามครู.com เป็น
หนึ่งในหกสตาร์ทอัพของโปรแกรมทรู อินคิวบ์ ที่มีศักยภาพความพร้อม มีพัฒนาการที่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อผ่าน
ช่วงการบ่มเพาะ ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำต่างๆ จากทีมผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถต่อยอดตามความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาการศึกษาของไทย และมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจให้เป็นจริงได้ โดยได้พัฒนาผลงาน จากเดิมที่เป็นคลังข้อสอบในรูปแบบเว็บไซต์ มาเป็นแอปพลิเคชัน “Taamkru” คลังข้อสอบระดับอนุบาลมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นของทีมที่เข้าร่วมโปรแกรมทรู อินคิวบ์ และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่ทีมถามครู.com ให้มากยิ่งขึ้น ทรู อินคิวบ์ ยังนำศักยภาพความพร้อมของพันธมิตรในกลุ่มทรู มาร่วมผลักดันให้เหล่าสตาร์ทอัพของทรู อินคิวบ์ ได้เติบโตอย่างรอบด้าน โดยวางแผนจะนำผลงานแอปพลิเคชันดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีทรู ฟอร์ เอ็ดดูเคชัน มาช่วยสนับสนุน ด้วยมองเห็นศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์ต่อระบบการศึกษาไทยตั้งแต่วัยอนุบาล นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากทรู อินโนเวชั่น เข้าร่วมพัฒนา “**Taamkru Kindergarten Aptitude Test (TKAT)**” ให้เป็นแบบทดสอบความถนัดการเรียนรู้ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น SAT, GMAT และ GRE ซึ่งจะนำไปใช้เป็นครั้งแรกในการแข่งขัน Taamkru Online IQ & Math Challenge ที่กลุ่มทรู จะร่วมกันจัดขึ้นกับทีมถามครู.com อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทรู อินคิวบ์ ร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มทรู มุ่งมั่นที่จะผลักดันและเสริมจุดเด่นให้สตาร์ทอัพของทรู อินคิวบ์ ได้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทุกทีมต่อไป”

ดร.หม่อมหลวง จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและตัวแทนจากทีมถามครู.com กล่าวว่า “เป็นโอกาสที่ดีที่ทีมถามครู.com ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพของทรู อินคิวบ์ ซึ่งให้การสนับสนุนจนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน Taamkru ที่ทีมงานภาคภูมิใจในวันนี้ เพราะถือเป็นคลังข้อสอบระดับอนุบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าว มีจุดเด่นมากมาย เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ให้แก่ลูกวัยอนุบาล โดยสามารถอัปเดตคลังข้อสอบที่เพิ่มขึ้นได้ทุกวัน เด็กสามารถเรียนรู้เนื้อหาของข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาจริงในการสอบเข้าชั้นป.1 ในรูปแบบที่สนุกสนานด้วยระบบ gamification นอกจากนี้ ยังมีระบบการคำนวณคะแนนแบบเรียลไทม์ให้ผู้ปกครองสามารถเห็นคะแนนได้ทันที รวมถึงตรวจสอบคะแนนย้อนหลัง หรือเก็บสถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกับเด็กอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของลูกได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Taamkru ใน App Store โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้ iPad ในระบบปฏิบัติการ iOS ได้แล้ววันนี้”

“นอกจากนี้ ทีมถามครู.com ยังได้ร่วมกับกลุ่มทรู จัดการแข่งขัน “**Taamkru Online IQ & Math Challenge - Asia**” เวทีประลองไอคิวและทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับอนุบาลชิงแชมป์เอเชีย โดยจะใช้แบบทดสอบ Taamkru Kindergarten Aptitude Test (TKAT) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทีมถามครู.com ได้พัฒนาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากทรู อินโนเวชั่น โดยมีรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ถือเป็นการแข่งขันวัดความรู้และความสามารถของเด็กอนุบาลไทยในระดับสากลที่สำคัญเวทีหนึ่ง จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและผู้สนใจ นำลูกหลานมาร่วมสมัครแข่งขัน

ครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน” **ดร.หม่อมหลวง จันทน์กฤษณา** กล่าว

สำหรับการแข่งขัน “Taamkru Online IQ & Math Challenge – Asia” เปิดรับสมัครเด็กอนุบาลไทยทั่วประเทศ ร่วมทำแบบทดสอบ “Taamkru Kindergarten Aptitude Test (TKAT)” เพื่อวัดความรู้และพื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับเด็กระดับเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1. **ระดับเด็กเล็ก** (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 เป็นต้นไป) และ 2. **ระดับเด็กโต** (เกิดระหว่าง 1 มิ.ย. 2550 – 31 พ.ย. 2551) โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

1. 1. ระดับเด็กเล็ก

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุนวิจัยสำหรับครู 10,000 บาท และโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับโรงเรียน
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 รางวัล ละ 10,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 รางวัล ละ 5,000 บาท

1. 2. ระดับเด็กโต

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุนวิจัยสำหรับครู 10,000 บาท และโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับโรงเรียน
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 รางวัล ละ 10,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 รางวัล ละ 5,000 บาท

นอกจากนี้ สถานศึกษาที่มีเด็กปฐมวัยผ่านเข้ารอบการตัดสินมากที่สุด จะได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ และเด็กนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1,000 คน จะได้รับเกียรติบัตรอีกด้วย

ผู้สนใจ สามารถสมัครร่วมแข่งขัน “Taamkru Online IQ & Math Challenge - Asia” ผ่านทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.taamkru.com/asia **ตั้งแต่วันที่ ถึง 15 ธันวาคม 2556** หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.taamkru.com/webboard